

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

STA – ก็ยังน่าสนใจ (แบบมีข้อแม้)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ผ่านไป แคสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายในไตรมาสแรก ตลาดหุ้นไทย ก็ยังคงอยู่ในภาพเดิม คืด เหมือนอยากจะลงเสียมากกว่า แม้ว่าเริ่มต้นเดือนมา ก็ขึ้นมาทดสอบ 1400 ได้ แต่พอปลายๆ สัปดาห์ เริ่มออกอาการ ไม่อยากจะทำอะไร ไม่ยอมจะยืน 1400 เอาเสียเลย... แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่เห็นลงทุนระยะยาวๆ ก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้ว สำหรับการเข้าซื้อใน ไม่ที่ 1 (จากที่ แบ่ง 3 ไม่) ซึ่งถ้าจากนี้ไป จะลงมาต่ำๆ อีก ะลอก ก็ยังคงเหลือกระสุนอีก 2 นัด หรือ อีก 2 ไม่นะครับ... หรือ ถ้าจะไม่ลง หรือ ขึ้นก่อนยาวๆ เลยสักรอบ เรื่องของหุ้นที่อยู่ในพอร์ต อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มพอร์ต จนกว่าตลาด หรือ SET Index จะเป็นขาขึ้นจริงๆ... เพราะการแบ่งเป็น 3 ไม่นั้น เราเตรียมไว้สำหรับการลง แต่ถ้าตลาดจะขึ้นก่อนจริงๆ ก็ต้องเห็นว่า ต้องเป็นขาขึ้นจริงๆ ก่อน ถึงจะเพิ่มพอร์ตตามหน้าไป... ส่วนถ้าใครจะคิดไปขายก่อน อันนั้น นอกเหนือแผนที่เราวางไว้ บางคนอยากได้เงินก่อน ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะถือยาวๆ ตั้งแต่แรก (เริ่มผิดของแผนที่ว่า)... จริงๆ แล้ว เหนือเมฆ อยากเห็นการขึ้นในระยะ เดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนเมษายน นะ ซึ่งถ้าขึ้นได้อย่างที่เหนือเมฆอยากเห็น นั่นก็อาจจะแปลว่า หลังจากนั้น ก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงแรงๆ หรือ ลงลึกๆ ได้อีกรอบ และ อาจจะเป็นรอบสุดท้าย ก่อนจะมองกันยาวๆ หรือ รอการขึ้นในรอบยาวๆ กันต่อไป... เกริ่นๆ ไว้แค่นี้ก่อนพอ เพราะมันอยู่ในเรื่องของความนับคั่น ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขึ้นก่อนก็ได้ จะลงไปทีเดียวจบเลย ก็ได้... นั่นแปลว่าอะไร แปลว่า ยังไงก็น่าจะยังมีต่ำกว่า 1300 ไว้ก่อน

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว แม้จะปิดในระดับราคาเดิม ไม่บวกไม่ลบ แต่ถ้าดูจากอารมณ์จากแท่งเทียน ก็ยังน่าจะคาดหวังการขึ้นได้อยู่ ก็อย่างว่า เหมือนมีเม็ดเงินที่เข้ามานั้น ไม่รีบร้อนอะไรนัก

แนวรับ : ... 13.5-13.4 หรือจะลงมาถึงระดับ 13.2 ก็ยังพอไหว

เป้าหมาย : ... การไม่ต่ำกว่า 13.0 ลงมาก่อน ก็ยังคงหวังเป้าเดิมได้

Price Chart...(STA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น STA... เป้าเดิมที่คาดหวัง 17.0-17.5 หรือ อาจจะไปถึงระดับ 18.0 แต่ตอนนี้ เรายกทางหนีขึ้นมาที่ระดับ 13.0 หากมีการลงต่ำกว่านี้ ก็อาจจะต้องยอมมอบตัวไปก่อน แล้วค่อยไปดูใหม่อีกที .. แต่ไม่ลืมว่าเราก็มองแนวต้านระยะสั้นๆ ที่ 14.0 ไว้ด้วย นั่นคือ ถ้าเกิด ยืน 14.0 ได้ ก็แปลว่า เข้าเงื่อนไข ที่ราคาจะไปที่ระดับ 17.0-17.5 หรือ อาจจะมี 18.0 ให้เห็นได้ แล้วหลังจากนั้น จะมีการอ่อนตัว หรือ ย่อตัวอย่างไร อาจจะเป็นเรื่องของ การอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลักๆ แล้ว แปลว่า ถ้าขายเล่นรอบที่เป้าหมาย การอ่อนตัวลงมาก็ยังคงเข้าไปซื้อกลับคืน เล่นรอบใหม่ โดยถ้าจะมองการลงในระยะอย่างที่ว่า ก็คงต้องดูที่ 3 เซียน